

3/1/25
[Signature]
[Signature]

พ.ศ. ๒๕๖๕
[Signature]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ผู้อำนวยการศูนย์)

[Signature]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

www.kmutt.ac.th

ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคาร ๓ ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. [Signature] รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้ [Signature] อาจารย์ [Signature] ภาควิชา [Signature] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี [Signature] เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร. [Signature] อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. [Signature] อธิการบดี
[Signature] [Signature] [Signature]
[Signature] [Signature] [Signature]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี





สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โปรดนำส่งเอกสารชุดนี้

เรียน (To) คุณ ศิริมา 0196663

หมายเลขโทรสาร (Fax Number) 02- 280 - 1991

ผู้ส่ง (Sender) คุณ พงศักดิ์ (กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ)

หมายเลขโทรศัพท์ (Tel Number) 02- 127 - 7410

หมายเลขโทรสาร (Fax Number) 02- 298 - 6287

วันที่ส่ง (Date) 2 14 57

จำนวนหน้า (Number of Page) 2 หน้า (รวมใบนำส่งนี้เป็นหน้าแรก)

แนวคำถามรางวัลวิทยุซีภาครัฐดีเด่น

๑. ท่านมีแนวทาง/วิธีการดำเนินการอย่างไรในการได้มาซึ่งรางวัลวิทยุซีภาครัฐดีเด่น
๒. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับรางวัลวิทยุซีภาครัฐดีเด่น
๓. ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ที่ทำให้ได้รับรางวัลวิทยุซีภาครัฐดีเด่น
๔. ผลที่ได้รับจากการนำเกณฑ์รางวัลวิทยุซีภาครัฐดีเด่นไปปรับใช้ในหน่วยงาน
๕. ท่านมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรในอนาคต

(เลือก ๒ - ๓ ข้อต่อ ๑ หน่วยงาน)

ในฐานะหัวหน้าหน่วยราชการที่ได้รับรางวัล ต้องขอขอบคุณ กรมบัญชีกลางที่จัดให้มีรางวัลบัญชีภาครัฐดีเด่น ดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคนโดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี หัวหน้างาน ผู้บริหารของคณะและของมหาวิทยาลัยทุกระดับที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและกำกับติดตามให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้ ดังนั้นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จที่ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงอยู่ที่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนเพราะแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะกำหนดแนวทาง/วิธีการดำเนินงานที่ดีมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางบัญชีที่ทันสมัยและให้มาตรฐาน แต่ถ้าบุคลากรไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ทุ่มเทเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยคงไม่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้

และเราต้องพัฒนาระบบบัญชีและบุคลากรทางบัญชีของมหาวิทยาลัยให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของมหาวิทยาลัยต่อไป

ศษ

finance_rmntp@hotmail.com
(ศษ นท. กอศล ผู้ประสาน)

ในฐานะหัวหน้าหน่วยราชการที่ได้รับรางวัล ขอขอบคุณกรมบัญชีกลางและคณะกรรมการตัดสิน “รางวัลบัญชีภาครัฐดีเด่น” ซึ่งดิฉันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความยินดีและภาคภูมิใจยิ่ง โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน ตลอดจนผู้บริหารในทุกระดับที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน พร้อมกำกับติดตาม ภาระงานในด้านนี้จนได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายในการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ ระบบสารสนเทศเพื่องานด้านการคลัง ระบบ สารสนเทศเพื่องานด้านการเรียนการสอน และระบบสารสนเทศเพื่องานด้านกิจการนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีมาตรการในการผลักดันและสนับสนุนส่งเสริมเพื่อ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมสำหรับการทำหน้าที่ใน ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป



(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร